

**THÔNG BÁO**  
**Về việc phòng, chống và ứng phó với diễn biến bão TRAMY.**

Thực hiện Công văn 5678/UBND-KTN ngày 22/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc khẩn trương triển khai ứng phó mưa lớn và bão TRAMY có khả năng đi vào biển Đông.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Quảng Ngãi nhận định cơn bão sẽ đổ bộ vào đất liền Miền Trung trong đó có tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 27 và 28/10, sức gió gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12 và sau bão là mưa rất to có thể lên đến 400 mm gây ra ngập lụt trên diện rộng.

Trước nhận định trên Ủy ban nhân dân xã Hành Thịnh yêu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; các thôn; các đơn vị đóng trên địa bàn xã; các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã và nhân dân thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau :

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, tăng cường công tác thông tin liên lạc, nắm thông tin chính xác trước, trong và sau diễn biến của bão, mưa lũ để báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân xã, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã. Song song với việc chuẩn bị ứng phó với bão, lũ lớn. Đề nghị thành viên ban chỉ huy phòng chống TT và TKCN, 8 BQL thôn vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống bão và mưa lũ.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức chỉ đạo, thực hiện phương châm 4 tại chỗ chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ (theo kế hoạch phân công các thành viên của ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024).

Trưởng các thôn có kế hoạch rà soát các hộ dân vùng trũng dễ bị tổn thương lập kế hoạch di dời dân ở vùng trũng thấp đến vùng cao để tránh lũ và báo cáo cho BCH PCTT&TKCN xã qua bộ phận văn phòng UBND xã.

Các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã theo nhiệm vụ được phân công chủ động phòng, chống bão, lũ theo phương án và trực ban 24/24, thường xuyên bám sát cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các thôn thực hiện tốt công tác phòng, chống bão, lũ; tổng hợp tình hình, đề xuất UBND xã các biện pháp đối phó và khắc phục hậu quả, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ gây ra và báo cáo kịp thời về Văn phòng UBND xã để tổng hợp báo cáo.

Đề nghị nhân dân chuẩn bị ứng phó không được chủ quan về bão, lũ lớn có thể xảy ra trong những ngày tới và những tháng cuối năm 2024, chuẩn bị lương thực, thực

phẩm trong thời gian xảy ra bão, lũ, đồng thời chèn chống, gia cố nhà cửa, vật kiến trúc trước diễn biến bão lũ xảy ra trong năm 2024. Chặt, tĩa các cây lớn xung quanh nhà tránh tình trạng cây ngã đổ, củng cố đường dây điện sau công tơ, thay trụ và dây dẫn mới đảm bảo an toàn, không để dây dẫn chạm vào cây xanh, hàng rào, công trình vật kiến trúc gây rò rỉ điện để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Ủy ban nhân dân xã thông báo cho các thành viên ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã được phân công đứng cánh phụ trách các địa bàn thôn phối hợp với các đơn vị, ban quản lý 8 thôn và nhân dân trong xã thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./

***Nơi nhận:***

- Đài PT xã;
- Các đơn vị, Trường học;
- 8 thôn;
- Lưu VP,

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Thanh Long**